



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๐๘๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๗๑ www.moac.go.th

ครั้งที่ /2554

15 มีนาคม 2554

เกษตรกร จับมือผู้เกี่ยวข้อง จัดงาน ไทยแลนด์ อาเซียน คอफीแอนด์ที ครั้งที่ 8 แสดงศักยภาพการผลิต แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของไทยกับประเทศในอาเซียน และประเทศคู่ค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี คาดผู้ร่วมงานกว่า 2 หมื่น เงินสะพัดในงานกว่า 100 ล้านบาท

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการแถลงข่าวและเปิดการแข่งขันชงกาแฟชิงแชมป์ของประเทศไทย “ไทยแลนด์บาริสต้า แชมป์เปียนชิพ และ ไทยแลนด์ลาเต้อาร์ต & แชมป์เปียนชิพ ประจำปี 2011” ครั้งที่ 8 ณ ลานเอเทรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่า กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างหนึ่งของไทยเช่นเดียวกัน โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 359,489 ไร่ ผลผลิตรวม 48,955 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 5,848 ไร่ สามารถทำรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศ ส่งออกในรูปแบบเมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ มูลค่าปีละกว่าพันล้านบาท สำหรับ สายพันธุ์กาแฟที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โรบัสต้า มีปริมาณร้อยละ 91 แหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพังงา ส่วนกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า มีปริมาณ ร้อยละ 9 แหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน เป็นต้น สำหรับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า นั้น นับเป็นพืชที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการตลาด เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการกาแฟชนิดพิเศษหรือกาแฟสด อันเนื่องมาจากความมีเอกลักษณ์ในรสชาติที่โดดเด่น ทั้งนี้เป็นผลมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้พัฒนาสายพันธุ์กาแฟเพื่อปลูกบนพื้นที่สูงในภาคเหนือเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น เป็นการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ส่งผลให้กาแฟอาราบิก้าของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม จากข้อตกลงการค้าเปิดตลาดสินค้ากาแฟ ช้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2553 นั้น ภาชีนาเข้าประเทศไทยสำหรับกาแฟสำเร็จรูปจะเป็น 0 ส่วนเมล็ดกาแฟจะเหลือเพียง 5% และจากปัญหาพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่ลดลงในทุกปี อันเนื่องจากราคากาแฟในตลาดโลกกระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมามากต่ำมาก ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน แม้ว่าราคาในช่วง 1 -2 ปี ที่ผ่านมาจะเพิ่มสูงขึ้นบ้างก็ตาม แต่เนื่องจากผลตอบแทนพืชอื่น เช่นยางพารา และปาล์มน้ำมันให้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า ทำให้ผลผลิตกาแฟไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยเหตุนี้สองปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจึงได้มีการนำเข้ากาแฟปีละกว่าหมื่นตัน มูลค่ากว่าพันล้านบาท จึงจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตกาแฟไทยโดยเฉพาะสายพันธุ์โรบัสต้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์กาแฟขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถแก่เกษตรกรชาวสวนกาแฟ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนากาแฟทั้งระบบ พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

อนึ่ง งาน ไทยแลนด์ อาเซียน คอฟฟี่ แอนด์ ที ประจำปี 2554 ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมมือกับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในปีนี้เป็นปีแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อจัดแสดงศักยภาพการผลิต สินค้า อุปกรณ์ เทคโนโลยี เป็นเวที จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนทักษะ ความคิดเห็น แสวงหาความร่วมมือ พัฒนาการผลิต การตลาด การค้า กาแฟ ชา ของประเทศไทย กับ ประเทศในอาเซียน และประเทศคู่ค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดยงาน ดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 20,000 คน และมีเงิน สะพัดในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
